

Một tỉnh nhỏ vùng cực Nam California, với nắng đẹp quanh năm, San Diego đã được các báo chí tặng cho mỹ danh: "The finest city in U.S.A." và "The Birthplace of the Golden State CALIFORNIA".

Thực vậy, với núi đồi hùng vĩ bên cạnh biển cả bao la, và với một khí hậu giống với khí hậu của vùng Méditerranée, San Diego là nơi du lịch lý tưởng của 20 triệu du khách mỗi năm và cũng là nơi hồi hưu mong ước của đa số dân MỸ. Theo thống kê, San Diego là thành phố có 1 tỷ lệ người già cao nhất trong nước.

Vốn là hậu cứ của Đệ thất Hạm Đội Hoa Kỳ từng tham chiến tại VN, San Diego còn là căn cứ của 28% lực lượng Hải Quân Hoa Kỳ nên kỹ nghệ đóng tàu rất phồn thịnh tại đây với kinh phí trên 3 tỷ dollars mỗi năm. Chính kẻ viết bài này, khi mới qua Mỹ, cũng đã từng làm họa viên cho 1 hãng đóng tàu trước trước khi trở về với nghề công chánh.

Chắc hẳn các ái hữu học trường C.C. thời thập niên 50 còn nhớ, ngày xưa thầy Nguyễn bá Cường dạy Français, Thầy hay giảng rất nhiều về Telescope de Palomar, chiếc Telescope lớn nhất thế giới (ngày nay chỉ đứng hạng nhì). Nằm trên 1 ngọn núi phía đông bắc San Diego, chiếc telescope Palomar với đường kính 200 inch có thể nhìn thấy vùng không gian xa hàng triệu năm ánh sáng. Mỗi lần đi thăm đài quan sát Palomar, tôi lại bồi hồi nhớ đến vị thầy hiền lành và khả kính ngày xưa.

Ngoài ra San Diego còn có Sea World, có Zoo lớn nhất nhì trên thế giới, có Wild Animal Park mà mỗi lần đi thăm ta có cảm tưởng như đang ở trong 1 rừng hoang vu bên xứ Kenya Phi Châu với các thú dữ và nai chạy tưng đống trước mắt. Vào mỗi tháng 2 hàng năm, đoàn cá mập họp nhau ở bờ biển cách San Diego 2 miles, bạn có thể quan sát bằng ống nhòm hoặc bằng cách theo tàu ra tận nơi coi với giá chỉ 15\$.

San Diego có khoảng 30 ngàn dân VN, một số lớn làm thợ đóng tàu và ngành điện tu. Ngoài ra, người VN làm đủ mọi nghề: mở nhà hàng, tiệm in, thầu xây cất, sửa xe hơi v...v... Trên 2 đường El Cajon và University, có 1 khoảng dài cả mile mà đa số các cửa tiệm là của người VN nên ta có cảm tưởng như đó là 1 Little Saigon. Dân VN ở đây có nhiều người làm vinh dự cho cộng đồng VN thì trai lại cũng có 1 số làm mất danh dự và sỉ nhục cho chúng ta. Làm vinh dự thì có các em học sinh và sinh viên VN, trường nào mỗi năm cũng có nhiều em được mặc áo trắng lên sân khấu để nhận các tràng vỗ tay của các phụ huynh học sinh người Mỹ. Tại các Science Fair nhiều em đã được lãnh giải thưởng về các

sang chế của mình. Làm mất danh dự thì có 2 loại:

-thứ nhất là các băng an cướp, am sát và tống tiền.

-thứ nhì là các bác sĩ bị công tay vì gian lận Medical.

Rời xuống phía nam 1 chút, chỉ cách San Diego có 15 phút lái xe là bạn đã tới ngay TIJUANA, 1 thành phố của nước Mễ tây Cốc với một nền văn hoá đầy sắc thái Tây Ban Nha.

Khi xe hơi bạn gần tới biên giới xứ Mễ, bạn sẽ nhận thấy ngay 1 hàng rào điện tu cao 15 feet chạy dài gần 2000 miles, từ San Diego qua 3 tiểu bang đến tận bờ sông Rio Grande bên Texas. Hàng rào này có mục đích ngăn chặn dân Mễ vượt qua nước Mỹ một cách bất hợp pháp; nhưng dân Mễ nhảy rào vẫn còn rất nhiều mà số di trú không làm sao mà can hết được. Nếu những người VN vượt biên gặp nhiều khó khăn vì bon hai tác Thái Lan thì những người Mễ vượt hàng rào cũng thường gặp những cảnh cướp bóc và giết người bởi những tên cướp chớ san ở biên giới.

Qua tới xứ Mễ, bạn nhận thấy ngay hình ảnh của một xứ chậm tiến với đường xa chật hẹp và bạn thiêu và với những người ăn mày trên hè phố. Nhưng những trở ngại trên vẫn không làm giảm đi số du khách viếng thăm xứ Mễ vì 2 lý do:

1/ Vì to mồm

2/ Vì hàng hoá bên Mễ rất rẻ nhất là cách đây hơn 1 năm.

Thực vậy, chẳng những đi Shopping bên Mễ rất rẻ mà cả các dịch vụ khác như sửa xe hơi, chữa răng, mua xăng nhớt v..v.. đều rẻ hơn bên Mỹ rất nhiều nhất là các sản phẩm nội địa. Khi mua hàng hoá bên Mễ, chúng ta lại có dịp trở lại với các đơn vị quen thuộc như: kilo, litre, metre, gram v..v.. Đa số các du khách đều mua tom hùm, cua, cá, thịt. Bây giờ, 1 dollar có thể đổi ra 210 pesos. Tuy rằng bây giờ mọi hàng hoá không còn rẻ như xưa, nhưng vẫn còn rẻ hơn bên Mỹ nên số du khách vẫn còn đông, nhất là vào những ngày cuối tuần. Có khi bạn phải chờ tới 3 tiếng đồng hồ tại trạm kiểm soát biên giới khi trở về San Diego (lần qua xứ Mễ thì không bị kiểm soát gì)

Dân chúng San Diego hay qua xứ Mễ vì 2 mục đích phụ nữa là đánh cá ngựa và coi đấu bò. Bạn có thể mua vé tháng từ San Diego, xe buýt sẽ chở bạn từ San Diego tới thẳng trường đua hoặc sân đấu bò rồi đưa bạn trở về lại trong ngày.

Thưa quý bạn, tuy là một thành phố nhỏ, nhưng rất êm đềm và dễ thương với nắng đẹp quanh năm, San Diego đã được bầu là:

" One of the best place to live in America"